

સા. વ. વિ. ઠરાવ ક. : પવસ-૧૦૯૮-૧૭૩૦-ગ-૪, તા. ૧-૩-૨૦૦૦

રાજ્ય અને પંચાયત સેવાની સેવાઓ અને જગ્યાઓ પરની
સીધી ભરતી અને બઢતીની નિમણૂકોમાં અનુસૂચિત જનજાતિઓની
અનામતની હાલની નિયત ટકાવારીમાં વધારો કરવા બાબત

વંચાણમાં લીધા :

- (૧) સા. વ. વિ. નો ઠ. ક. : બીએસી-૧૦૬૪-૩૩૭૩-ચ, તા. ૨૦-૯-૬૯.
- (૨) સા. વ. વિ. નો ઠ. ક. : બીએસી-૧૦૬૪-૩૩૭૩-ચ, તા. ૧-૧૦-૭૪.
- (૩) સા. વ. વિ. નો અવાર નવાર સુધારેલ ઠરાવ ક્રમાંક : બીએસી-૧૫૬૬-ચ, તા. ૩૧-૧-૭૬.
- (૪) સા. વ. વિ. નો ઠ. ક. : પવસ-૧૫૮૨-૫૭૧ (૮)-ગ-૩, તા. ૨૧-૧-૮૬.
- (૫) સા. વ. વિ. નો ઠ. ક. : પવસ-૧૧૯૪-યુ.ઓ.-૧૨૫-ગ-૪, તા. ૩૦-૯-૯૪.
- (૬) સા. વ. વિ. નો ઠ. ક. : પવસ-૧૨૮૯-૧૬૨૫-ગ-૩, તા. ૩૧-૭-૮૯.
- (૭) સા. વ. વિ. નો ઠ. ક. : પવસ-૧૬૯૬-૮૭૮-ગ-૪, તા. ૮-૩-૯૯.

સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઉપર (૨) અને (૪) માં જણાવેલા સંદર્ભ હેઠળના તા. ૧-૧૦-૭૪ અને તા. ૨૧-૧-૮૬ ના ઠરાવો હેઠળ રાજ્ય અને પંચાયત સેવાની સેવાઓ અને જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી અને બઢતીની નિમણૂકોમાં અનુસૂચિત જાતિઓ અને અનુસૂચિત જનજાતિઓની અનામતની ટકાવારી હાલ અનુક્રમે ૭ ટકા અને ૧૪ ટકા નિયત કરવામાં આવેલી છે. આ ટકાવારીમાં રાજ્યની સને ૧૯૯૧ ની વસ્તી ગણતરીના આધારે અનુસૂચિત જનજાતિઓની વસ્તીની ટકાવારી ધ્યાનમાં લઈ ઉક્ત જાતિઓ માટે નિયત કરવામાં આવેલી હાલની ટકાવારીમાં વધારો કરવાની બાબત છેલ્લા કેટલાક સમયથી

ની સક્રિય વિચારણા હેઠળ હતી. આ બાબતમાં કાળજીપૂર્વકની અને પુખ્ત વિચારણા બાદ રાજ્ય પાત સેવાની તમામ સેવાઓ અને જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી અને બઢતીની નિમણૂકોમાં ત જનજાતિઓ માટે નિયત કરવામાં આવેલી હાલની ૧૪ ટકાની અનામતની ટકાવારીમાં હવે વધારો કરી ૧૫ ટકાની ટકાવારી અમલમાં લાવવાનું સરકાર આથી ઠરાવે છે.

અનુસૂચિત જનજાતિઓની અનામતની ટકાવારીમાં ઉપર પ્રમાણે વધારો કરી હવે અમલમાં આવતી ટકાવારી રાજ્ય અને પંચાયત સેવાની તમામ સેવાઓ અને જગ્યાઓ પરની સીધી ભરતી ટીની નિમણૂકો ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર હસ્તકના બોર્ડ/કોર્પોરેશનો, જાહેર સાહસો, વૈદ્યાનિક મંડળો, શાળા-મહાશાળાઓ, વિશ્વ વિદ્યાલયો, સરકાર પાસેથી સહાયક ગ્રાન્ટ/લોન/આર્થિક વતી તમામ સંસ્થાઓ, સહકારી સંસ્થાઓ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો, મ્યુનિસિપાલિટીઓ અને કાઓની સેવાઓ અને જગ્યાઓ પરની સીધી ભરતી અને બઢતીની નિમણૂકોમાં લાગુ પાડવાનું આથી ઠરાવે છે.

સરના સામાન્ય વહીવટ વિભાગના સંદર્ભ (૭) હેઠળના તા. ૮-૩-૯૯ ના ઠરાવ હેઠળ ૨૦૦ જગ્યા આધારીત" નમૂનારૂપ રોસ્ટરો તૈયાર કરી ઉક્ત ઠરાવના સાથેના પરિશિષ્ટોમાં આપવામાં તેમાં હવે અનુસૂચિત જનજાતિઓની અનામતની ટકાવારીમાં ઉપર પ્રમાણે વધારો કર્યા પછી વતી ૧૫ ટકાની ટકાવારી પ્રમાણે રોસ્ટરોમાં સુધરતા ક્રમાંકો અમલિત (ઓપરેટીવ) બનશે. જનજાતિઓના કેસમાં આ પ્રમાણે સુધરતા ૨૦૦ ક્રમાંકોના "જગ્યા આધારીત" નવા નમૂનારૂપ ર કરી અલગ રીતે બહાર પાડવામાં આવી રહ્યા છે.

અનુસૂચિત જનજાતિઓની અનામતની ટકાવારીમાં ઉપર પ્રમાણેનો વધારો બઢતીથી નિમણૂકોના વિભાગના તા. ૩૧-૭-૮૯ ના ઠરાવ હેઠળના હુકમોને આધીન રહેશે.

ભરતી અને બઢતીની નિમણૂકોમાં અનુસૂચિત જાતિઓની હાલ નિયત થયેલી અને પ્રવર્તમાન ૭ ટકાની ટકાવારી યથાવત ચાલુ રહે છે.

અનુસૂચિત જનજાતિઓની અનામતની ટકાવારીમાં કરવામાં આવેલો આ વધારો આ ઠરાવ વડાના